

สรุปมติที่ประชุมทางไกล (Video Conference) ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุข
ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า

วันศุกร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ อาคาร ๑ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประธาน

นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ลำดับ	มติที่ประชุม	หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ
๑.	การดำเนินการตามแผนการเฝ้าระวัง ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า มอบหมายให้เขตบริการสุขภาพ และจังหวัดดำเนินการกำกับ และติดตามตามแผนการดำเนินงาน และแนวทางปฏิบัติของกรมควบคุมโรค ให้ได้ผลดีที่สุด โดย ๑.๑ การดำเนินการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า ทางด่านท่าอากาศยาน ๕ จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ เชียงใหม่ ภูเก็ต และสงขลา และด่านทางน้ำ จำนวน ๑๗ แห่ง ๑.๒ การติดตามผู้สงสัย จากประเทศที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า ในทวีปแอฟริกาตะวันตก ๓ ประเทศ คือ ประเทศกินี โลบีเรีย เซียร์ราลีโอน และ ๑ เมือง คือ ลากอส ประเทศไนจีเรีย เป็นระยะเวลา ๒๑ วัน โดยให้มีการประสานรายชื่อผู้เข้าพักจากโรงแรม และการติดตามถึงในระดับชุมชนโดยอสม. ด้วย	สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง
๒.	ด้านการรักษาพยาบาล ให้โรงพยาบาลสำรวจ และเตรียมความพร้อม ด้านห้องปฏิบัติการ ห้องแยกโรค และมาตรการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารมาตรฐานต่าง ๆ จาก เว็บไซต์ สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค และกรมการแพทย์	โรงพยาบาลทุกแห่ง
๓.	ด้านการสื่อสารความเสี่ยง ให้สื่อสารกับประชาชนด้วยข้อมูลที่เป็นจริง และป้องกันไม่ให้เกิดความตื่นตระหนก ซึ่งสำนักสื่อสารความเสี่ยง กรมควบคุมโรค และสำนักสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ได้มีการสื่อสารไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่งแล้ว	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/ โรงพยาบาลทุกแห่ง
๔.	ด้านการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในระดับจังหวัด และพิจารณาการดำเนินงานตามฉกทศน์ของกรมควบคุมโรค ให้เป็นไปด้วยความเข้มข้น เข้มแข็ง และไม่ประมาท	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง
๕.	กำหนดให้มีการประชุมทางไกล (Video Conference) ทุกวันศุกร์ โดยจะมีการนัดหมายเวลาอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้มีการสื่อสารข้อมูลข่าวสาร โดยตรงกับเจ้าหน้าที่ในระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล ในเรื่องที่มีความเร่งด่วนในการปฏิบัติงาน เพื่อความรวดเร็ว ตรงเวลา และทัน่วงทีต่อการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง กรมควบคุมโรค สำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน
๖.	ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเชิญทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่สอบสวนโรค ในจังหวัดที่มีด่านท่าอากาศยาน และด่านทางน้ำ เข้าร่วมศึกษาดูงาน การเตรียมความพร้อมฯ ของสถาบันบำราศนราดูร ในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๙.๐๐ น.	ทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่สอบสวนโรค ในจังหวัดที่มีด่านท่าอากาศยาน ๕ จังหวัด และด่านทางน้ำ ๑๗ แห่ง

(นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นายสุทัศน์ กองขุนทด ผู้สรุปข้อสั่งการ
นพ.อนุรักษ์ อมรเพชรสถาพร ผู้ตรวจข้อสั่งการ